

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

- “บรรณวิทย์” ได้ถูกจ้างฟ้องกลับ จากหนังสือพิมพ์ มติชน สยามรัฐ
- จ่านำข่าวฉาวอีกแล้วโกดังร้องทุกข์ถูกเบี้ยว จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ข่าวสด

Source :

ไทยโพสต์

Date : 11 ส.ค. 2559 Page :

110

No :

จำหน่ายข้าวฉาวอีกแล้ว โกดังร้องทุกข์ถูกเบียด

ทำเนียบฯ • “จรัญชัย” การันตินายกฯ ไม่เคยพูด ไม่ต้องให้ความยุติธรรมคดีโก่งข้าว ขณะความคืบหน้าเรียกค่าเสียหายจาก “ยิ่งลักษณ์” อยู่ระหว่างการพิจารณาตัวเลขของกรรมการ ด้าน “สบน.” ใจชื้นแจ่มพาดินชัยเร่งระบายข้าวล้งหนี้จำหน่ายเหลือตกค้าง 4.8 แสนล้านบาท อ่อนล้าหนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพิ่ม หวังสานหนี้จบภายใน 7 ปี

นายจรัญชัย มูลทองโโรย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดจากโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถึงความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบแห่งกำลังพิจารณาตัวเลขที่คณะกรรมการชุดของตนส่งไปให้ ว่าจะมีข้อเพิ่มเติมหรือข้อสังเกตอะไรในการพิจารณาความรับผิดชอบ

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวจากการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดของตนพบ

ว่า ตัวเลขต้นทุนทั้งหมด 6 แสนกว่าล้านบาท โดยตนได้ให้ความเป็นธรรมคือ 1.ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งดูว่าราคาข้าวในท้องตลาดขณะนั้นมีราคาเท่าไร อยู่ที่ราคา 8-9 พันบาท แต่ปรากฏว่ารัฐบาลไปรับจำนำ 1.5 หมื่นบาท ส่วนต่างตรงนี้ก็ถือว่าประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1 แสนกว่าล้านบาท โดยตัวเลขนี้เราได้ตัดออกไป

นายจรัญชัยกล่าวต่อว่า 2.หน่วยราชการที่มีตัวเลขใช้จ่ายประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท ถือว่าทำตามนโยบายรัฐบาล ตัวเลขนี้ตัดออกเช่นเดียวกัน และ 3.จากตัวเลข 6 แสนกว่าล้านบาท คิดเป็นดอกเบี้ย 3 หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งคิดว่าการดำเนินการเพื่อประชาชนไม่ถือเป็นธุรกิจ จึงตัดตัวเลขนี้ออกอีก นอกจากนี้ยังได้นำตัวเลขรายได้การระบายข้าวจำนวน 1.8 แสนล้านบาทมารวมแล้วตัดออกอีก ดังนั้นยอดความเสียหายอยู่ที่ 2.8 แสนล้านบาท โดยตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเดียวกับที่ส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ

อ่านต่อหน้า 10